

Đề Kiến Xương không còn là “vùng trũng”

Với tầm nhìn chiến lược, sự đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự vào cuộc của người dân, từ một huyện bị coi là “vùng trũng” của tỉnh, những năm qua Kiến Xương đã tạo sự đột phá trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định được vị thế, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Mô hình nuôi cá trong ao bán nổi của ông Phan Tiến Hùng, xã Vũ Bình (Kiến Xương).

Nông nghiệp đa sắc màu

Trước đây, khi nhắc tới Kiến Xương ai cũng nghĩ về một huyện nghèo, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nằm giữa hai địa phương phát triển mạnh là thành phố Thái Bình và huyện Tiên Hải nên khó khăn trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Tuy nhiên,

với khát khao bứt phá vươn lên, Kiến Xương đã huy động mọi nguồn lực, thay đổi tư duy, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực. Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Xác định nông nghiệp là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, thời gian qua, Phòng đã

tham mưu cho huyện giải pháp tăng giá trị trên đơn vị diện tích, tăng cường liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, tập trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Toàn huyện hiện có 25 HTX có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm. Trong đó, nhiều HTX đã thay đổi tư duy, linh hoạt

sản xuất, kinh doanh mang lại giá trị gia tăng cao. Điển hình như HTX SXKD DVNN xã Bình Định từ hàng chục năm nay đã thực hiện liên kết sản xuất trên 200ha lúa giống, bình quân cung cấp cho doanh nghiệp 1.200 tấn/năm. Xã phần đầu đến năm 2025 vùng sản xuất tập trung đạt 352,5ha, trong đó diện

tích liên kết đạt 302ha và sản xuất khoảng 2.000 tấn thóc đóng gói đưa ra thị trường. Diện tích này sẽ áp dụng phần mềm quản lý đồng ruộng, nhất kỹ số đồng ruộng, thực hiện xóa bỏ bờ ngăn, từng bước bỏ bờ thửa. Dự kiến hiệu quả kinh tế gia tăng 3,8 triệu đồng/ha so với các vùng sản xuất khác.

Cùng với đó, Kiến Xương tận dụng tiềm năng, nguồn nguyên liệu tự nhiên xây dựng hàng loạt sản phẩm lúa gạo đặc thù như gạo rươi Hồng Tiến đã sản xuất được 4 vụ với chất lượng gạo ngon dẻo túi bán với giá 35.000 đồng/kg, hay gạo nếp Vũ Tây cũng được bán với giá cao gấp 2 - 3 lần so với lúa tẻ; phát triển thương hiệu gạo chợ Gốc, gạo Khang Long... Thời gian tới, huyện sẽ đầu tư phát triển thêm 4 mô hình lúa rươi ở các xã Bình Thanh, Trà Giang, An Bình, Minh Tân. Hiện tại, các xã đều đã quy hoạch các vùng sản xuất lúa rươi như Trà Giang đã quy hoạch 70ha bởi địa phương này có tiềm năng về con rươi, sản lượng bình quân đạt 5,5 tấn/năm, xã Bình Thanh cũng đã quy hoạch thực hiện vùng lúa rươi 11ha.

Kiến Xương cũng chú trọng phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, toàn huyện có 12 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó nổi bật là mô hình rau má trồng theo phương pháp thủy canh cho ra 3 dòng sản phẩm là rau xanh, bột dinh dưỡng, bột đắp mặt nạ và các mô hình dưa và rau sạch trong nhà màng ở các địa phương. Xã phương tiếp tục quy hoạch diện tích nuôi thủy sản trong ao bán nổi với

khoảng 500ha ở 12 xã ven sông. Qua thực tế các mô hình đã làm ở 3 xã cho thấy đây là mô hình chi phí thấp nhưng hiệu quả kinh tế cao trên 10 lần so với cấy lúa.

Từ một huyện thuần nông, đến nay nông nghiệp Kiến Xương đã thay đổi hoàn toàn về chất, đa dạng phương thức sản xuất, các HTX và người dân đã chuyển mạnh sang làm kinh tế nông nghiệp, tạo ra giá trị lợi nhuận cao nhờ sự đổi mới trong tư duy và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Công nghiệp, hạ tầng giao thông đồng bộ

Lâu nay, công nghiệp Kiến Xương vẫn được coi là một trong những huyện “đuối” nhất tỉnh vì số lượng doanh nghiệp ít, nhỏ, giá trị sản xuất thấp. Để tạo sự đột phá trong lĩnh vực này, huyện đã thực hiện đồng bộ vừa xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN), thu hút các nhà đầu tư về địa bàn vừa đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông kết nối trong toàn huyện. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định công nghiệp là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huyện đã có những định hướng cụ thể mang tính bền vững. Ngoài chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, Kiến Xương quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Thời gian qua, huyện tập trung phát triển các CCN, trong đó chú trọng thu hút các doanh nghiệp vào đầu

tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng. Ngoài việc mở rộng 3 CCN hiện có là Vũ Ninh, Vũ Quý, Thanh Tân, huyện đã thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng ở tất cả các CCN còn lại để sớm bàn giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Với 8 CCN được quy hoạch trải đều trong toàn huyện chắc chắn thời gian tới Kiến Xương sẽ bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân theo phương châm “ly nông bất ly hương”.

Theo đánh giá của ông Vũ Huy Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trước đây Kiến Xương là “vùng trũng” của tỉnh về thu hút đầu tư nhưng hiện nay tiềm năng của huyện rất lớn. Nếu trong năm 2023 huyện quy hoạch xong tất cả 8 CCN chắc chắn sẽ thu hút được nguồn lực đầu tư lớn trong những năm tới. Tuy nhiên, để “kéo” công nghiệp cất cánh đi lên, Kiến Xương cần kích cầu các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động trên địa bàn để họ đầu tư, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài về địa bàn. Vì thế, trước hết huyện cần quan tâm đến những doanh nghiệp hiện có trên địa bàn, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi để hướng dẫn các nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ngay từ khâu làm thủ tục.

Cùng với phát triển công nghiệp, Kiến Xương xác định giao thông phải đi trước một bước, dẫn đường cho sự phát triển. Từ đó, huyện đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, tạo sự kết nối cơ bản đồng bộ giữa các

vùng, các xã trong huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện triển khai gần 40 dự án với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng tập trung vào các công trình giao thông trọng điểm, tạo liên kết vùng trong phát triển kinh tế. Điển hình như dự án cầu Cam là điểm nhấn, nút thắt từ hàng chục năm qua đến nay đã hoàn thành đầu tư xây mới phục vụ lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp cho toàn bộ các xã khu vực phía Nam huyện. Ngoài ra, Kiến Xương cũng tạo đà bứt phá, xác định là vùng đệm của tỉnh thông qua hàng loạt dự án giao thông quan trọng, trong đó có 2 tuyến đường cao tốc đi qua là dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành và tuyến đường bộ cao tốc CT.08 đi qua gần 18km của 10 xã. Hàng loạt tuyến đường trên các trục được kết nối sẽ tạo thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa và định hướng phát triển logistics đồng bộ.

Với những định hướng mới, Kiến Xương đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 16,81 triệu đồng/năm thì đến nay đã tăng lên gần 58 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,2% xuống còn 2,08%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,15%/năm. Huyện phần đầu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,02% trở lên, thu nhập bình quân đạt 77,38 triệu đồng/năm.

THU THỦY

Chiến sĩ dân quân làm kinh tế giỏi

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hàng năm, chiến sĩ dân quân Nguyễn Duy Khải, thôn Thượng, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) còn là gương sáng trong phát triển kinh tế với mô hình tích tụ ruộng đất trồng màu và sản xuất gạo thương phẩm.



Ngoài 15 mẫu ruộng cấy lúa nếp Tam Xuân, anh Nguyễn Duy Khải còn trồng hơn 3 mẫu cây màu.

Chúng tôi đến thăm cánh đồng rộng hơn 18 mẫu của anh Nguyễn Duy Khải đang vào độ phát triển, bông lúa đều và nhiều hạt hứa hẹn một vụ mùa bội thu cho gia đình. Anh Khải chia sẻ: Tôi thuê hơn 18 mẫu ruộng của 30 hộ dân trên địa bàn xã được 7 năm nay, cấy 15 mẫu lúa nếp Tam Xuân, còn lại hơn 3 mẫu trồng cải thìa, bắp cải, súp lơ... để có thêm thu nhập. Giống lúa nếp Tam Xuân là giống lúa truyền thống của địa phương, có từ khoảng thế kỷ XIII, chuyên phục vụ vua chúa thời xưa. Giống lúa nếp Tam Xuân để phục vụ cho gia đình vào dịp lễ, tết thì hiện nay đã được HTX DVNN xã An Thanh đưa vào sản xuất hàng hóa, trở thành sản phẩm OCOP mang đặc trưng riêng của địa phương, vì thế giá thành cũng cao gấp 2 - 3 lần so với các loại gạo truyền thống. Với gần 30 năm gắn bó

với ruộng đồng, anh Khải có rất nhiều kinh nghiệm cấy lúa nếp Tam Xuân. Theo anh, ngoài thổ nhưỡng của địa phương thích hợp để cấy lúa nếp Tam Xuân thì lịch thời vụ gieo cấy, thời gian lấy nước vào đồng và thoát nước cũng ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo. Giống lúa nếp Tam Xuân có khả năng sinh trưởng tốt, tuy không cho năng suất cao nhưng chất lượng hạt gạo thơm ngon, giá thành cũng cao hơn so với gạo truyền thống với mức giá bình quân 35.000 đồng/kg gạo thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, anh Khải thu về gần 400 triệu đồng/năm từ mô hình tích tụ ruộng đất của mình.

Trên cương vị Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã An Thanh, anh Nguyễn Duy Khải đã vận động các hộ dân tham gia cấy lúa nếp Tam Xuân để mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, tăng thêm thu nhập. Anh cho biết thêm: Giống lúa nếp Tam Xuân có khả

năng kháng chịu các loại sâu bệnh tốt nên được HTX khuyến khích bà con tham gia sản xuất. Nếu như năm 2022 toàn xã chỉ có 30ha cấy lúa nếp Tam Xuân thì đến năm 2023 đã mở rộng lên hơn 60ha. Hiện nay HTX đã liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu đặc sản Tam Xuân, tạo mã QR để người tiêu dùng trích xuất nguồn gốc hàng hóa, góp phần xây dựng thương hiệu và tạo chỗ đứng trong lòng khách hàng. Thời gian qua, xã An Thanh đã xây dựng được những cánh đồng lớn với hệ thống kênh mương tưới, tiêu được cứng hóa, hệ thống trạm bơm hiện đại. Tôi mong cấp ủy, chính quyền địa phương sớm có chủ trương xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng để bà con nông dân thuận tiện hơn trong sản xuất nông nghiệp, gắn bó với ruộng đồng.

Chỉ huy trưởng Ban

CHQS xã An Thanh Nguyễn Anh Đức đánh giá: Đồng chí Nguyễn Duy Khải thuộc trung đội dân quân cơ động là cán bộ rất tích cực tham gia trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Đồng chí là người có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh, biết đầu tư máy móc vào sản xuất nông nghiệp đem lại lợi nhuận kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động địa phương; đồng thời, thường xuyên tham gia cùng các chiến sĩ dân quân cơ sở trực bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết; tham gia cùng lực lượng công an xã hòa giải các vụ va chạm giao thông, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống. Ban CHQS huyện, UBND xã, Ban CHQS xã An Thanh đã có khen thưởng để khích lệ đồng chí tiếp tục gắn bó với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT

Bắt chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, thời gian gần đây tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Hà diễn ra tình trạng người dân dùng máy kích điện đánh bắt giun đất để bán cho các cơ sở thu mua, sơ chế. Hành vi này cần phải xử lý vì tiềm ẩn nhiều hệ lụy với môi trường.

Qua rà soát, toàn huyện có 62 đối tượng đánh bắt, khai thác giun đất bằng kích điện tự chế; có 4 cơ sở sơ chế biến và kinh doanh sản phẩm từ giun đất. Việc sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất rất đơn giản, chỉ dùng 2 que sắt nối với máy kích bằng dây điện và cắm trực tiếp xuống đất để kích. Trung bình một ngày một máy kích điện có thể bắt được từ 10 - 15kg giun sống, bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg. Do ngày công cao nên một số hộ đã đầu tư mua máy kích điện để bắt giun bán cho thương lái.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hưng Hà đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền và phân công lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Từ tháng 7/2023 đến nay, công an các xã, thị trấn đã phát hiện, bắt 11 vụ kích giun đất. Điển hình: Ngày 27/7/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Hưng Hà phối hợp với Công an xã Tiến Đức kiểm tra cơ sở chế biến giun đất của ông Đặng Văn Xuân, sinh năm 1968, trú tại thôn Tây Nha, xã Tiến Đức. Công an xã Tiến Đức đã tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Văn Xuân về hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh số tiền 5 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng hoạt động chế biến giun đất.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11/8/2023, tổ tuần tra Công an xã Hồng Lĩnh phát hiện Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Hòa, sinh

HƯNG HÀ Ngăn chặn đánh bắt giun đất bằng kích điện

năm 1987 đều trú tại thôn Hợp Đoàn, xã Hồng Lĩnh sử dụng một bộ xung kích điện để đánh bắt giun đất. Sau khi được tuyên truyền, vận động, Tiến và Hòa đã tự nguyện giao nộp 2 bộ kích điện cho Công an xã.

Ngày 23/8/2023, Công an thị trấn Hưng Nhân phát hiện Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1968 và vợ là Nguyễn Thị Bốn, sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố Mễ, thị trấn Hưng Nhân đang dùng kích điện để đánh bắt giun đất. Công an thị trấn Hưng Nhân đã lập biên bản và thu giữ 1 bộ kích điện.

Giun đất có vai trò quan trọng với sản xuất nông nghiệp. Nó được ví như một lưới cây sinh học của nhà nông, làm cho đất tơi xốp, tạo màu mỡ cho đất, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Theo các ngành chuyên môn, việc đánh bắt giun đất bằng kích điện gây tổn hại lớn đối với sản

xuất nông nghiệp. Khu vực kích điện cây trồng sẽ bị chết, các vi sinh vật có lợi cho phát triển sẽ bị chết hoặc chậm phát triển ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Về lâu dài sẽ phá vỡ đa dạng sinh học, giết hại vi sinh vật trong đất, hủy hoại nghiêm trọng môi trường đất. Bên cạnh đó, việc sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất cũng gây nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn và ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng. Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Ngay sau khi phát hiện sự việc, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã yêu cầu các hộ có tên trong danh sách kích điện bắt giun đất lên trụ sở để làm việc và ký cam kết dừng ngay hành vi tận diệt giun. Cùng với đó, chúng tôi chỉ đạo Công an thị trấn thường xuyên tuần tra, phát hiện, thu giữ các bộ kích điện dùng để bắt giun.

Thời gian tới, Công an huyện Hưng Hà tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hoạt động đánh bắt giun đất bằng kích điện. Đại úy Nguyễn Quang Thảo, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện cho biết: Hiện nay, quy định của pháp luật đối với hành vi dùng kích điện để bắt giun đất chưa rõ ràng nên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản, nhắc nhở. Vì vậy, giải pháp trước mắt của chúng tôi là tăng cường tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân ký cam kết không sử dụng kích điện để bắt giun đất, không thu mua, chế biến giun đất; đồng thời, khuyến khích người dân tích cực phát giác và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp kích điện bắt giun, thu mua, sơ chế giun đất.

THANH THỦY



Một trường hợp ở xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) sử dụng bộ kích điện để bắt giun đất.